

Ayun Pa, ngày 4 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với trẻ em năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 64-KH/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa về việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa;

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các ngành, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết và được bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình,

Thị đoàn Ayun Pa phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thị xã xây dựng Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với trẻ em năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo điều kiện cho trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết và được bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình; được tham gia đề xuất các ý kiến nhằm tạo cơ hội giúp trẻ em giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, cũng như trong cuộc sống để rèn luyện bản thân.

- Bồi dưỡng, trang bị cho trẻ em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức cho trẻ em về trách nhiệm đối với bản thân, với quê hương đất nước từ đó tu dưỡng rèn luyện, trau dồi trí thức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

- Thông qua Diễn đàn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các ngành, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.

- Tổ chức Diễn đàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao.

II. NỘI DUNG

- Trẻ em tham gia đối thoại trực tiếp với Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Đại biểu Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành về việc thực hiện các quyền trẻ em và những vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến trẻ em mà cộng đồng xã hội quan tâm như:

+ Quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi, quyền được bày tỏ ý kiến, quyền được người lớn lắng nghe, xem xét phản hồi ý kiến, kiến nghị của mình, được tham gia vào xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch về trẻ em.

+ Tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các loại tai nạn khác: bỏng, điện giật, ngộ độc, bạo lực, ngã; xây dựng ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, nhất là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

